



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 21 ธันวาคม 2560

เรื่อง	สื่อ
1. โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน	ข่าวสด
2. เซฟรอน รวมพลังภาคีเครือข่ายสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพ่อหลวง	โพสต์ทูเดย์
3. เซฟรอน รวมพลังภาคีเครือข่าย สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพ่อหลวง	ไทยโพสต์
4. สก๊อปพิเศษ: 4 หน่วยงาน ขานรับนโยบายเดินหน้าพัฒนาภาคเกษตร...	สยามรัฐ
5. ภาพข่าว: แก้ปัญหาประมง	แนวหน้า
6. ภาพข่าว: เทศกาลข้าวไทย	แนวหน้า
7. ฮือฮาทม.เย็นลงอีก 'ทวิวัฒนา'14.8องศา อุตุฯชี้วันนี้หนาวที่สุด	มติชน
8. เปิดแผนปฏิรูป'ลดเหลื่อมล้ำ'	ฐานเศรษฐกิจ
9. ครม.ปล่อยกู้SMEs2.45แสนล้าน	ฐานเศรษฐกิจ
10. 'สวทช.'เสริมแกร่งธุรกิจเร่งแปลงงานวิจัยทำเงิน	ประชาชาติธุรกิจ
11. กระบี่ลุยปาล์มแปลงใหญ่ยื่น7ข้อเรียกร้องรัฐช่วย	ฐานเศรษฐกิจ

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด

หัวข้อ : โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนกว่า 5 หมื่นล้านบาท

วันที่ : พุธที่ 21 ธันวาคม 2560

ฉบับที่ : 9885 หน้า : 7(ล่างขวา)

# โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนกว่า 5 หมื่นล้านบาท

**นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์** เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนและเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชน ด้วยการน้อมนำหลักการ ทฤษฎีและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานไว้มาส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชน โดยกำหนดเป้าหมายพื้นที่ 9,101 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนใน ศพก. หลัก 882 แห่ง และเครือข่าย

8,219 แห่ง และคัดเลือกเกษตรกรชุมชนละ 500 ราย รวม 4,550,500 ราย งบประมาณรวมทั้งสิ้น 22,895 ล้านบาท สศก. ได้วิเคราะห์ผลลัพธ์ของโครงการ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจจากหญ้า โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อวัสดุ อุปกรณ์ วัสดุคูปพันธ์/สัตว์ และค่าจ้างแรงงานของโครงการ พบว่า โครงการมีการใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น 19,366.49 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ฯ จำนวน 9,659.54 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดเป็นการจัดซื้อวัสดุสำคัญสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบ ในการทำการผลิต เช่น มูลสัตว์ เศษพืช เศษผัก หญ้าแฝก ไม้ และผลไม้ โดยหาซื้อจากภายในชุมชนเองหรือชุมชนใกล้เคียง ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะส่งต่อเศรษฐกิจชุมชนสองทางด้วยกัน คือรายได้จากการจำหน่ายวัสดุในท้องถิ่นจะถูกนำไปจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันจากร้านค้าในชุมชน และรายได้จากการซื้อขายแลกเปลี่ยน

ผลผลิตทางการเกษตรภายในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง จากการนำวัสดุ อุปกรณ์ วัสดุคูปพันธ์/สัตว์ ไปใช้ทำการผลิต ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจชุมชน คิดเป็นมูลค่า 21,451 ล้านบาท ขณะที่ค่าใช้จ่ายในส่วนของคุณค่าจ้างแรงงานมาทำงานในโครงการได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนผ่านการนำรายได้จากค่าจ้างมาใช้จ่ายบริโภคสินค้าในชีวิตประจำวันจากร้านค้าภายในชุมชนและใกล้เคียง เช่น ข้าวสาร เนื้อสัตว์ เครื่องดื่ม ผลไม้ ยานพาหนะและเชื้อเพลิงก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจชุมชน คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 32,589 ล้านบาท สรุปโครงการ 9101 ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจชุมชนคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 54,040 ล้านบาท



## เชฟรอน รวมพลังภาคีเครือข่าย สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพ่อหลวง ส่งต่อแรงบันดาลใจ ขยายผลศาสตร์แห่งพระราชาสู่สังคมเมือง

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิสิทธิมนุษยชนชาติ และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมพันธมิตรทุกภาคส่วนแถลงผลสำเร็จของโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 5 ภายใต้แนวคิด “แตกตัวทั่วไทย เอามือสามัคคี” เพื่อสร้างต้นแบบความสำเร็จในกลุ่มน้ำต่างๆ ซึ่งมีสภาพภูมิสังคมที่แตกต่างกันตามแนวทางศาสตร์พระราชาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนำบทสรุปของโครงการตลอด 5 ปี มาสร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อองค์ความรู้ให้คนเมืองได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่ก่อตัวและภัยแล้งอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานตามแนวทางศาสตร์พระราชาส่งต่อไป



ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร



นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ



ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล





ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “จากกระแสพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งบริเวณลุ่มน้ำป่าสักนำมาสู่แรงบันดาลใจในการดำเนินโครงการ ‘พลังคนสร้างสรรคโลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน’ โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อรณรงค์ให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ประชาชนถึงความสำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก โดยนำแนวทางการศาสตร์พระราชทาน ทั้งในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้แนวคิดโคก หนอง นา โมเดล ตามลักษณะภูมิสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาแก้ปัญหา น้ำท่วม น้ำแล้ง โดยโครงการฯ ได้ดำเนินงานมาจนถึงปีที่ 5 จนสัมฤทธิ์ผลขยายเครือข่ายออกไปถึง 24 ลุ่มน้ำ จาก 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศไทย”

นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “เซฟรอนและพันธมิตรโครงการฯ ทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ในปีนี้ 5 เราดำเนินการภายใต้แนวคิด ‘แตงกว่ทั่วไทย เอามื้อสามัคคี’ โดยนำภารกิจ ‘เอามื้อ’ หรือ การลงแขก

เกี่ยวข้าวตามประเพณีดั้งเดิมของไทยมาเป็นกลวิธีในการสร้างความสามัคคีและขับเคลื่อนขยายเครือข่ายไปสู่ลุ่มน้ำสำคัญทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการดำเนินงานในอีกสองโครงการหลัก คือ โครงการ ‘ฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสักตามรอยพ่อ’ โดยร่วมมือกับมูลนิธิสิทธกรรมธรรมชาติและสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก ด้วยการจัดอบรมวิทยากรและพัฒนาแกนนำ ในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการฝึกอาชีพเสริม และ ‘โครงการวิจัยการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทย การติดตามและประเมินผลเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างมีส่วนร่วม’ โดยความร่วมมือกับศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษประเทศ สจล. (ITOKmitU) เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ตามศาสตร์พระราชทานใน 3 พื้นที่ คือ ลำปาง อุตรดิตถ์ และตาก รวม 300 ไร่ ให้เป็นไปอย่างมีระบบและได้มาตรฐานทางวิชาการ โดยตลอด 5 ปี ที่ผ่านมา เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมจากการนำศาสตร์พระราชทานมาช่วยแก้ปัญหา น้ำท่วม ภัยแล้ง และยกระดับมีขีดความเป็นอยู่ของเกษตรกร เซฟรอนจะยังคงมุ่งมั่นจะสืบสานพระราชปณิธานตามศาสตร์พระราชทาน เพื่อพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน”

ด้านผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. หนึ่งในภาคีเครือข่ายภาควิชาการ กล่าวว่า “สจล. ได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้เข้ามามีบทบาทในการออกแบบการใช้พื้นที่ตามแนวคิด ‘โคก หนอง นา โมเดล’ และสถาปนาภูมิสังคมพร้อมร่วมจัดกิจกรรม ‘เอามื้อสามัคคี’ ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ราชบุรี อุตรดิตถ์ และเชียงใหม่ เพื่อสร้างต้นแบบในแต่ละภาคและแต่ละภูมิสังคมที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้งด้านสภาพดิน น้ำ อากาศ และภูมิสังคมโดยรอบ รวมถึงอาชีพและพื้นฐานทางการเกษตรของเจ้าของพื้นที่ แต่สามารถนำศาสตร์พระราชทานเข้าไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม โดยกิจกรรมได้รับผลตอบรับที่น้ำพองใจ มีผู้เข้าร่วมเอามื้อทั้งสิ้นกว่า 2,000 คน การนำเสนอต่อความสำเร็จในพื้นที่ต่างๆ นี้ จะทำให้เกิดการรับรู้และขยายผลมากยิ่งขึ้น”

ทั้งนี้ โครงการฯ เปิดโอกาสให้คนเมืองได้ชิมและซื้อผักอย่างจุใจกับผลิตผลอินทรีย์จากเครือข่ายเกษตรกรในโครงการกว่า 40 ร้านค้า พร้อมชมนิทรรศการตัวอย่างความสำเร็จของบุคคลต้นแบบและร่วมสนุกกับกิจกรรมสารคดีในวิถีเกษตรอินทรีย์ ณ เดอะมอลล์บางกะปิ



ผู้ที่สนใจเรียนรู้ศาสตร์พระราชทาน สามารถติดตามโครงการฯ ได้ที่เฟซบุ๊ก

“พลังคนสร้างสรรคโลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน”



## เซฟรอน รวมพลังภาคีเครือข่าย สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพ่อหลวง สังก่อแรงบันดาลใจ ขยายผลศาสตร์แห่งพระราชาสู่สังคมเมือง

บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิสิกกรรมธรรมชาติและ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมพันธมิตรทุกภาคส่วนแถลงผลสำเร็จของโครงการ “พลังคนสร้างสรรคโลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 5 ภายใต้แนวคิด “แตกตัวทั่วไทย เอามื้อสามัคคี” เพื่อสร้างต้นแบบความสำเร็จในลุ่มน้ำต่างๆ ซึ่งมีสภาพภูมิสังคมที่แตกต่างกันตามแนวทางศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนำบทสรุปของโครงการตลอด 5 ปี มาสร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อองค์ความรู้ให้คนเมืองได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่ท่วมและภัยแล้งอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานตามแนวทางศาสตร์พระราชาต่อไป

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “จากกระแสพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งบริเวณลุ่มน้ำป่าสักนำมาสู่แรงบันดาลใจในการดำเนินโครงการ ‘พลังคนสร้างสรรคโลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน’ โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อรังสรรค์ให้มีความรู้และสร้างความตระหนักแก่ประชาชนถึงความสำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก โดยนำแนวทางศาสตร์พระราชา ทั้งในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้แนวคิดโคก หนอง นา โมเดล ตามลักษณะภูมิสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาแก้ปัญหาที่ท่วม น้ำแล้ง โดยโครงการฯ ได้ดำเนินงานมาจนถึงปีที่ 5 จนสัมฤทธิ์ผลขยายเครือข่ายออกไปถึง 24 ลุ่มน้ำ จาก 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศไทย”

นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “เซฟรอนและพันธมิตรโครงการฯ ทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ในปีนี้ 5 เราดำเนินการภายใต้แนวคิด ‘แตกตัวทั่วไทย เอามื้อสามัคคี’ โดยนำภารกิจ ‘เอามื้อ’ หรือ การลงแขกเกี่ยวข้าวตามประเพณีดั้งเดิมของไทยมาเป็นกลวิธีในการสร้างความสามัคคีและขับเคลื่อนขยายเครือข่ายไปสู่ลุ่มน้ำสำคัญทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการดำเนินงานในอีกสองโครงการหลัก คือ โครงการ ‘ฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสักตามรอยพ่อ’ โดยร่วมมือกับมูลนิธิสิกกรรมธรรมชาติและสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก ด้วยการจัดอบรมวิทยากรและพัฒนาแกนนำในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการฝึกอาชีพเสริม และ ‘โครงการวิจัยการออกแบบเชิง

ภูมิสังคมไทย การติดตามและประเมินผล เพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างมีส่วนร่วม' โดยความร่วมมือกับศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาประเทศ สจร. (ITOKmitl) เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ตามศาสตร์พระราชานี้ 3 พื้นที่ คือ ลำปาง อุตรธานี และตาก รวม 300 ไร่ ให้เป็นไปอย่างมีระบบและได้มาตรฐานทางวิชาการ โดยตลอด 5 ปี ที่ผ่านมา เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมจากการนำศาสตร์พระราชามาช่วยแก้ปัญหาหน้าท่วมภัยแล้ง และยกระดับมีชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร เชฟรอนจะยังคงมุ่งมั่นจะสืบสานพระราชปณิธานตามศาสตร์พระราชานี้ เพื่อพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน”

ด้าน ผศ.พิเชษฐ ไสววิทยสกุล อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจร. หนึ่งในภาคีเครือข่ายภาควิชาการ กล่าวว่า “สจร. ได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้เข้ามาบทบาทในการออกแบบการใช้พื้นที่ตามแนวคิด ‘โคก หนอง นา โมเดล’ และสภาพภูมิสังคม ร่วมร่วมจัดกิจกรรม ‘เอามื้อสามัคคี’ ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ราชบุรี อุตรธานี และเชียงใหม่ เพื่อสร้างต้นแบบในแต่ละภาคและแต่ละภูมิสังคม ที่มีความแตกต่างกันกันอย่างชัดเจนทั้งด้านสภาพดิน น้ำ อากาศ และภูมิสังคมโดยรวบรวมถึงอาชีพและพื้นฐานทางการเกษตรของเจ้าของพื้นที่ แต่สามารถนำศาสตร์พระราชานี้เข้าไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม โดยกิจกรรมได้รับผลตอบรับที่น่าพึงพอใจ มีผู้เข้าร่วมเอามื้อทั้งสิ้นกว่า 2,000 คน การนำเสนอตัวอย่างความสำเร็จในพื้นที่ต่างๆ นี้ จะทำให้เกิดการรับรู้และขยายผลมากยิ่งขึ้น”



ดร.วิวัฒน์ คัลยกำธร



นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ



ผศ.พิเชษฐ ไสววิทยสกุล



ทั้งนี้ โครงการฯ เปิดโอกาสให้คนเมืองได้ชิมและซื้อผักอย่างจุใจกับผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายเกษตรกรในโครงการกว่า 40 ร้านค้า พร้อมชมนิทรรศการตัวอย่างความสำเร็จของบุคคลต้นแบบและร่วมสนุกกับกิจกรรมสารคดีในวิถีเกษตรอินทรีย์ ณ เดอะมอลล์บางกะปิ

ผู้ที่สนใจเรียนรู้ศาสตร์พระราชานี้ สามารถติดตามโครงการฯ ได้ที่เฟซบุ๊ก

“พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน”

## 4 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย

# เดินหน้าพัฒนาภาคเกษตร...ยึดแนวทางในหลวง รัชกาลที่ 9



### สก๊อปพิเศษ

จากที่ **“ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร”** ได้รับการคัดเลือกจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่ง **“รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”** ในคณะรัฐมนตรี ชุดที่ 5 และได้รับมอบหมายจากนายอภิรักษ์ บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้รับผิดชอบ 10 หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรและสำนักงานพิพิธภัณฑิ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



**ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินสายตรวจเยี่ยมแต่ละกรม เพื่อศึกษา ขานรับนโยบายในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และร่วมพัฒนาภาคเกษตรไทยสู่ความเข้มแข็ง

โดยดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ได้เน้นย้ำให้แต่ละองค์กรบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยให้กองแผนงานทุกกรมมาวางแผนร่วมกันลดความซ้ำซ้อนในงาน มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนหนึ่งเพื่อล้างหนี้ให้กับเกษตรกร 3.9 ล้านคนทั่วประเทศ ตามแนวทาง 4T คือ 1.Target group กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 2.Target area กำหนดพื้นที่ 3.Timing กำหนดเวลา และ 4.Technology รวมทั้งยึดหลักการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำ



ริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้ ผู้บริหารแต่ละองค์กร ได้ขานรับนโยบายของ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมวางกรอบการปฏิบัติงานร่วมกันพัฒนาภาคเกษตร และเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง และยั่งยืน อาทิ

**นายสุรสีห์ กิตติมณฑล** อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้จัดทำยุทธศาสตร์ฝนหลวง 20 ปี เพื่อรองรับพันธกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการทั้งในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศให้เกิดฝนในปริมาณและการกระจายที่



เหมาะสม โดยจัดทำในระยะเวลา 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี ตามลำดับ ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ตั้งเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีการตัดแปรสภาพอา





ภาคตามศาสตร์พระราชาระดับภูมิภาคอาเซียน และเป็นศูนย์การbinดัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์พระราชาระดับอาเซียนภายในระยะ 5 ปี และระยะ 10 ปี และพัฒนาเป็นระดับเอเชียในระยะ 15 ปี และระดับโลกในระยะ 20 ปี ทั้งนี้ การดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว จะสามารถช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งได้กว่า 90% และป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยพิบัติได้ถึง 70% เพื่อช่วยเหลือประชาชนและพี่น้องเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ด้าน **นายสุรเดช เตียวตระกูล** อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า แนวทางที่ได้รับนโยบายเบื้องต้น กรมพัฒนาที่ดิน จะ



ต้องมีการทำงานแบบเป็นระบบ ไม่ใช่การทำงานตามภารกิจของกรม อย่างเช่น ภารกิจที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ก็คือการทำงานแบบเป็นลุ่มน้ำ เพื่อถวายงานสมเด็จพระเจ้าอยู่



ห้วมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในส่วนของงานในลุ่มน้ำทางกรมพัฒนาที่ดิน จะมีการกจิเรื่องดิน ก็จะต้องเข้าไปสำรวจและศึกษาว่าดินตรงนั้นจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างไร อาทิ ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำห้วยโสมง เป็นต้น ทั้งนี้ในส่วนภารกิจด้านอื่นๆ ของกรมฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็พร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของกรมฯ อย่างเต็มที่

**นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ** อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะเร่งตรวจสอบว่ามีสหกรณ์กี่แห่งในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำห้วยโสมง เพื่อส่งเสริมหรือปรับปรุงให้มีศักยภาพในการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพขณะนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เตรียมสหกรณ์เพื่อขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาความยากจนตามคำสั่งของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรี ไร่จำนวน 1,490 แห่ง ที่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการพัฒนา SME ด้านการเกษตรในกลุ่มสินค้าเกษตรหลัก ทั้งข้าว ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และปัจจุบัน กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีสหกรณ์ที่มีศักยภาพในการดำเนินการ 3,000 กว่าแห่ง แต่พร้อมร่วมงานขับเคลื่อนแก้จนประมาณ 1,000 กว่าแห่ง ครอบคลุมสินค้าเกษตรสำคัญแยกเป็น 1.สหกรณ์ที่มีความพร้อมที่จะแปรรูปทั้งทุนเครื่องมือ มีตัวสินค้า มีตลาดรองรับประมาณ 700 แห่ง 2.มีสินค้าแต่ไม่มีสหกรณ์รองรับแปรรูป 410 แห่ง ซึ่งหากจะยกระดับต้องพัฒนาและส่งเสริมเครื่องจักรและพัฒนามาตรฐาน และ 3.สหกรณ์ที่มีเครื่องมือในการแปรรูปแต่ไม่มีสินค้า 125 แห่ง

ขณะที่ **นายโอกาส ทองยงค์** อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า จากข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งให้มีการจำแนกและจัดลำดับชั้นของสหกรณ์เพื่อปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม และการเข้ามาของระบบออนไลน์ต่างๆ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะนำแนวทางนี้ไปปฏิบัติ โดยดำเนินการตามหลักการของสหกรณ์และการตรวจวัดตามค่ามาตรฐานของการตรวจบัญชี ทั้งนี้ ในปี 2561 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะทวีความเข้มแข็งในการทำงานร่วมกับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ทั้งหมด ทั้งการตรวจบัญชี การเข้าไปวางระบบบัญชี รวมทั้งการให้การสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ต่อไป



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธที่ 21 ธันวาคม 2560

ปีที่: 38 ฉบับที่: 13391

Col.Inch: 13.90 Ad Value: 12,510

ภาพขาว: แก้ปัญหาประมง

หน้า: 8(ซ้าย)

PRValue (x3): 37,530

Clip: Black/White



แก้ปัญหาประมง : นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือกับผู้แทนสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ที่เดินทางเข้าพบเพื่อยื่นข้อเสนอขอให้พิจารณาแก้ไขเรื่องเร่งด่วน อาทิ การคืนเรือที่ตกสำรวจ ตลอดจนขอให้ทบทวน พ.ร.ก.ประมง 2558

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธที่ 21 ธันวาคม 2560

ปีที่: 38 ฉบับที่: 13391

Col.Inch: 15.78 Ad Value: 14,202

ภาพขาว: เทศกาลข้าวไทย

หน้า: 8(บนขวา)

PRValue (x3): 42,606

Clip: Black/White



เทศกาลข้าวไทย : นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดงานเทศกาลข้าวไทย 2560 เพื่อรณรงค์ข้าวตลาดเฉพาะข้าวคุณภาพของไทย พร้อมเชื่อมโยงตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวจากเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

# อี้อากาศม.เย็นลงอีก 'ทวีวัฒนา' 14.8องศา อุตุฯชี้วันนี้หนาวที่สุด

กทม.อุณหภูมิลดอีก ทวีวัฒนาต่ำสุด  
14.8 องศาฯ เหนือ-อีสานยะเยือก ร.10  
พระราชทานผ้าห่มกันหนาวบึงกาฬ จุดชม  
วิวนครพนมรับนักท่องเที่ยวคึกคัก  
(อ่านต่อหน้า 12)

## หนาว

### อุตุฯเผยหนาวลดอีก1-2องศา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม กรมอุตุนิยมวิทยา เผยข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศเวลา 17.00 น. วันที่ 20 ธันวาคมว่า ถึงเวลา 17.00 น. วันที่ 21 ธันวาคม ภาคเหนืออากาศหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง จากความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง ทั้งนี้ภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุด 9-12 องศาเซลเซียส ยอดดอยอากาศหนาวจัด ต่ำสุด 0-6 องศาเซลเซียส กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีลมแรง ต่ำสุด 6-13 องศาเซลเซียส ยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 2-6 องศาเซลเซียส ภาคกลาง อากาศหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 11-14 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออก ตอนบนของภาค อากาศหนาว ส่วนตอนล่าง อากาศเย็น กับมีลมแรง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก อากาศเย็น โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากบริเวณ จ.สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 15-25 องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีเมฆบางส่วน อุณหภูมิต่ำสุด 18-24 องศาเซลเซียส

### เตือน7จว.ได้รับฝนพิษโคติก

กรมอุตุฯแจ้งด้วยว่า พายุโซนร้อน "โคติก" (KAI-TAK) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศ

ตะวันตกค่อนทางใต้เล็กน้อย ด้วยความเร็วประมาณ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าในช่วงวันที่ 22-24 ธันวาคม 2560 พายุนี้จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน และเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศมาเลเซียรวมทั้งภาคใต้ตอนล่างของ ไทย ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มมากขึ้น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยเฉพาะ จ.พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล สำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังแรง คลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ขอให้ประชาชนในภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังคลื่นลมแรงพัดเข้าหาฝั่ง ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรออกจากฝั่ง

### อธิปไตย21ธ.ค.หนาวสุด

นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า อาจนับได้ว่าวันที่ 21 ธันวาคม เป็นวันที่มีอุณหภูมิต่ำสุดในไทยตั้งแต่ที่เข้าฤดูหนาวในปี นี้ โดยการคาดหมายลักษณะอากาศในวันที่ 21 ธันวาคม ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นลง อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ส่วนในช่วงวันที่ 22-26 ธันวาคม ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็น สำหรับภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่พัทลุงลงไปจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ส่วนในช่วงปีใหม่อากาศจะหนาวเย็นลงอีกหรือไม่ กำลังติดตามสภาพอากาศ แต่คาดว่าในวันที่ 25-26 ธันวาคม จะมีมวลอากาศ

เย็นมาอีกระลอก แต่ต้องติดตามดูก่อนว่าจะส่งผลให้เกิดอากาศหนาวมากน้อยแค่ไหน แต่คาดว่าจะไม่หนาวเย็นลงเท่ารอบนี้

### กทม.สะท้อน'ทวีวัฒนา'15องศา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนที่เคลื่อนตัวเข้ามายังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยยังคงส่งผลให้อุณหภูมิในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 20 ธันวาคมอุณหภูมิลดลงจากเมื่อวันที่ 19 ธันวาคมอีก 1-2 องศาเซลเซียส สำหรับในเขตกรุงเทพมหานครนั้นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่เขตทวีวัฒนา อุณหภูมิ 14.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 16 องศาเซลเซียส ทำให้มีอากาศหนาวเย็นมากกว่าทุกวันที่ผ่านมา ประชาชนที่ออกมาทำธุระนอกบ้านส่วนใหญ่ต่างพากันใส่เสื้อกันหนาวเพื่อความอบอุ่นแก่ร่างกายเพิ่มขึ้น

### อินทนนท์ยะเยือก'-2องศา'

ที่ จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง รายงานสภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าเปิด ยอดดอยอุณหภูมิตดลงเป็นครั้งแรก โดยอุณหภูมียอดดอยอินทนนท์ ต่ำสุด -2 องศาเซลเซียส สูงสุด 15 องศาเซลเซียส จุดชมวิวกว๊านแม่ปาน อุณหภูมิต่ำสุด 3 องศาเซลเซียส สูงสุด 7 องศาเซลเซียส และที่ทำการอุทยานฯ อุณหภูมิเฉลี่ย 9-22 องศาเซลเซียส ขณะที่ตัวเมืองเชียงใหม่อากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง โดยช่วงเช้ามีดออุณหภูมิต่ำลงเหลือ 12 องศาเซลเซียส และมีแนวโน้มตลอดทั้งวัน อุณหภูมิทรงตัวอยู่ในเกณฑ์หนาวเย็น

ที่ จ.เชียงราย สภาพอากาศหนาวเย็น ในเทศบาลนครเชียงรายวัดได้ 9 องศาเซลเซียส ขณะที่บนยอดดอยต่างๆ อุณหภูมิลดต่ำลงมากที่ภูชี้ดาว ต.ปอ แผลงท้องเที่ยวชื่อดัง อ.เวียงแก่น อุณหภูมิวัดได้ 0 องศาเซลเซียส บนยอดภูมิลมแรง ยิ่งทวีความหนาวเย็นเนื่องจากมีลมกระโชกแรง เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นไปรอชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือทะเลหมอก อย่างไรก็ตามอากาศที่มีความหนาวเย็นส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนและชาวบ้านในพื้นที่ต้องก่อไฟคลายหนาว

### พิษณุโลกชมนางพญาเสือโคร่ง

ที่ จ.พิษณุโลก สภาพอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 โดยเฉพาะที่บ้านใหม่ร่องกล้า หมู่ 10 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย หมู่บ้านท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งใจกลาง

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เกิดปรากฏการณ์ น้ำค้างแข็งบางๆ เกาะยอดหญ้า และหลังคา รอยนต์ของชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ขณะ ที่อุณหภูมิยอดหญ้าวัดได้ -1 องศาเซลเซียส ขณะที่อุณหภูมิทั่วไป บริเวณที่ทำการอุทยาน แห่งชาติภูหินร่องกล้า ประมาณ 5-6 องศา เซลเซียส สร้างความตื่นเต้นแก่นักท่องเที่ยว ที่ต่างถ่ายภาพน้ำค้างแข็งอย่างคึกคัก

นายประเสริฐ พุกอด ประธานชมรมท่องเที่ยวโดยชุมชน ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย นำคณะกรรมการเตรียมสถานที่ลานจอดรถนำนักท่องเที่ยวขึ้นชมดอกซากุระที่ภูกลมโล โดยเตรียมจุดรับนักท่องเที่ยว บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานฯภูหินร่องกล้าและบริเวณบ้านใหม่ร่องกล้า ปากทางเข้าสู่ภูกลมโล ทั้งนี้คาดการณ์ว่าดอกซากุระ หรือดอกนางพญาเสือโคร่งที่ ภูกลมโลจะเริ่มบานและสามารถเที่ยวชมได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 และคาดว่าจะออกดอกบานสะพรั่งสีชมพูสวยที่สุดในช่วงกลางเดือน มกราคม 2561 ขณะที่ปีนี้ อุทยานแห่งชาติภู หินร่องกล้าประกาศห้ามนักท่องเที่ยวนำรถยนต์ ส่วนตัวขึ้นไปบนภูกลมโล เพื่อป้องกันปัญหาการ จราจรแออัด อุบัติเหตุ และความปลอดภัย ของนักท่องเที่ยว โดยกำหนดห้ามตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคมเป็นต้นไป

## ทับเบิกหนาวจัด-นักท่องเที่ยวเล่น

ที่ จ.เพชรบูรณ์ อุณหภูมียังคงลดลงต่อเนื่อง ส่งผลให้สภาพอากาศหนาวเย็นจัด ครอบคลุมทุกอำเภอ โดยเฉพาะเขตพื้นที่สูง อาทิ ภูทับเบิก อ.หล่มเก่า แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าเมื่อเวลา 06.00 น. ที่วัดอุณหภูมิมินจุดชมวิวยอดภูทับเบิก อุณหภูมิลดเหลือเพียง 3 องศาเซลเซียส ขณะที่มี นักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาว เย็นและชมทิวทัศน์ แต่บางรายท้อไม่ไหวต้อง พากันเดินทางกลับ

ที่ จ.เลย ทั้ง 14 อำเภอ มีอากาศหนาว เย็นสุดในรอบปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอุทยาน แห่งชาติอุณหภูมิลดลง 4-6 องศาเซลเซียส ที่ อุทยานแห่งชาติภูเรือและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูหลวง อุณหภูมิวัดได้ 2 องศาเซลเซียส ส่วน อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 3.8 องศาเซลเซียส ส่วนตัวจังหวัดเลย ภูบ่อปิด ตั้งอยู่ ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย เขตวนอุทยานภูบ่อปิด เกิดทะเล หมอกสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว อย่างมาก

## ร.10พระราชทานผ้าห่มบึงกาฬ

ที่ จ.บึงกาฬ สภาพอากาศวัดอุณหภูมิได้

12 องศาเซลเซียส ประกอบกับมีลมพัดแรง จากการสำรวจของสำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพบว่า โดยเฉลี่ย แล้วอุณหภูมิของจังหวัดบึงกาฬต่ำกว่าจังหวัด อื่นประมาณ 1-3 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย 13 องศาเซลเซียส ซึ่งจังหวัด บึงกาฬได้แจ้งให้อำเภอทุกอำเภอสำรวจความ ต้องการเครื่องกันหนาวเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการกำหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือและ จัดเงินอุดหนุนราชการเพื่อจัดหาเครื่องกันหนาว พบประชาชนมีความต้องการเครื่องกันหนาวรวมกว่า 57,170 ชิ้น

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน 1,000 ผืน ไปมอบให้ราษฎรที่ประสบภัยหนาว พื้นที่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เพื่อช่วยบรรเทา ความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญ กำลังใจ พร้อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้ราษฎรที่มารับสิ่งของพระราชทาน โดยมี นายพิสุทธิ์ บุญพรตพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด บึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี จากนั้นนายศุภชัยเดินทางไปยังหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ เพื่อมอบผ้าห่ม พระราชทาน 1,000 ผืนแก่ราษฎรที่ประสบ ภัยหนาว พร้อมอัญเชิญพระแสงพระราชดำรัส ในความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรง มีต่อพสกนิกรถ่ายทอดให้ชาวจังหวัดบึงกาฬ ทุกหมู่เหล่า

## จุดชมวิวนครพนมรับบท.คึกคัก

ที่ นครพนม สภาพอากาศยังคงหนาว เย็น และคาดว่าจะยังหนาวเย็นต่อเนื่องอีก หลายวัน อุณหภูมิที่ต่ำสุดที่ประมาณ 8-9 องศา เซลเซียส ถือว่ามีอุณหภูมิต่ำสุดในรอบปีต่อ เนื่องมาหลายวัน ขณะที่สถานีอุตุนิยมวิทยาฯ รายงานว่าอุณหภูมิต่ำสุดของคืนที่ผ่านมา ที่ สถานีอากาศเกษตรนครพนม (ตำบลขามเฒ่า) วัดได้ 7.2 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณสถานี ขนส่งผู้โดยสาร ถนนเฟื่องนคร พบรถรับจ้าง และผู้สัญจรด้วยรถบัสต่างนั่งผิงไฟขณะรอ รถโดยสาร สภาพอากาศหนาวเย็นส่งผลต่อ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็นจุดท่อง เที่ยวสัมผัสอากาศหนาว โดยเฉพาะพื้นที่ผา เป้าและผาแดงบนเทือกเขาภูพานน้อย เขต พื้นที่บ้านโพนงาม หมู่ 6 ต.หนองบ่อ อ.นาแก

นครพนม แหล่งท่องเที่ยวอันซีนทางธรรมชาติ ซึ่งมีประชาชน นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาชมความสวยงามทางธรรมชาติ ป่าไม้ ที่อุดมสมบูรณ์ หน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล กว่า 500 เมตร ซึ่งสามารถมองเห็นเทือกเขา ทอดยาวเชื่อมพื้นที่ 3 จังหวัด มีภูเขาดาร นครพนม และสกลนคร

นายวีระพงษ์ วงษ์ศรียา กำนันตำบลหนอง บ่อ อ.นาแก จ.นครพนม เปิดเผยว่า ช่วงนี้ อากาศหนาวเย็นต่อเนื่องมาหลายวัน ทำให้ ประชาชน นักท่องเที่ยว เริ่มทยอยเดินทางมา ท่องเที่ยวผาเป้า ผาแดง บนเขาภูพานน้อย ซึ่งมีหน้าผาบนภูเขาสูงเป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ที่ สวยงาม และรอรับแสงแรกของพระอาทิตย์ ขึ้นยามเช้าและสามารถชมทะเลหมอกที่ สวยงามเป็นอันซีนแห่งใหม่ของ จ.นครพนม

## หนาวเหน็บสังเวท4ศพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศหนาวเย็น ลงทั่วทุกภูมิภาค มีรายงานผู้เสียชีวิตในช่วง กลางดึกคืนที่ผ่านมา แพทย์สันนิษฐานว่าเกิด

จากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันถึง 4 ราย คาด ว่ามาจากสภาพอากาศหนาวเย็น รายแรกที่ จ.สุรินทร์ ร.ต.อ.เอกชัย ดวงเกษ รองสารวัตร สอบสวน ร้อยเวร สภ.ปราสาท จ.สุรินทร์ หน่วย กู้ชีพ ร่วมตรวจสอบเหตุคนนอนเสียชีวิตที่บ้าน เลขที่ 140 บ้านหนองบัว หมู่ 16 ต.ก้งแอน พบร่างศพนางอุบล ยังมีดี อายุ 69 ปี เจ้าของ บ้าน สภาพนอนห่มผ้าห่มนวมหนา ร่างกาย ไม่มีร่องรอย แพทย์สันนิษฐานเสียชีวิตจาก หัวใจล้มเหลว

รายที่ 2 ร.ต.อ.ประทีป กันชาติ รองสารวัตร สอบสวน สภ.ห้วยยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจ สอบศพนายสุริย์ ทอดสนิท เจ้าของสวนมะพร้าว อายุ 54 ปีอยู่บ้านเลขที่ 77 หมู่ 11 ต.ห้วย ยาง เสียชีวิตในร่องน้ำกลางทุ่งนาริมถนนสาย เพชรเกษม-น้ำตกห้วยยาง หมู่ 11 ต.ห้วยยาง สภาพศพสวมกางเกงในตัวเดียว ก่อนเสียชีวิต ในช่วงเย็นวันที่ 19 ธันวาคม ผู้ตายมีตั้งมเหล้า บริเวณหน้าบ้านก่อนเดินทางไปร้านค้าเพื่อซื้อเหล้า เพิ่ม ระหว่างเดินทางกลับได้เสียหลักล้มลงใน ร่องน้ำที่มีโคลน แต่จากอาการเมาก็ไม่สามารถ ช่วยตัวเองได้และนอนในบ่อโคลนโดยไม่สวม เสื้อผ้าท่ามกลางสภาพอากาศเย็นจัดจึงทำให้ เสียชีวิต

ต่อมาวันที่ 3 พ.ต.ท.ภูศล สิทธิขันแก้ว สารวัตรสอบสวน สภ.เมืองอุดรธานี รับแจ้ง เหตุคนเผลอนอนเสียชีวิต 2 ราย จึงเดินทางพร้อม แพทย์เวร และอาสาสมัครมูลนิธิส่งเสริมธรรม

สถานเข้าตรวจสอบ รายแรกที่กระท่อมยกพื้นสูงในซอยกิจขยัน 1 ถนนสีครีตรา เขตเทศบาลนครอุดรธานี พบศพนางตา อายุ 59 ปี คนเร่ร่อนไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงนอนเสียชีวิต ห่มผ้าห่มนวมเก่าๆ แพทย์ระบุเสียชีวิตเนื่องจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ส่วนรายที่ 2 ภายในโกดังรับฝากจักรยานยนต์ หลัง บขส.แห่งที่ 1 เขตเทศบาลนครอุดรธานี พบศพนายบุญจันทร์ สารระคร อายุ 45 ปี เป็นชายเร่ร่อน มีภูมิลำเนาเลขที่ 120/101 ถนนบ้านเหล่า ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี นอนคว่ำหน้ามีเลือดไหลออกปากจมูก แพทย์ระบุเสียชีวิตเนื่องจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน อาจเพราะอากาศหนาวเย็น

### คลื่นยักษ์ถล่มอ่าวประจวบฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้และอิทธิพลจากพายุโคติกที่จะพัดเข้าสู่ภาคใต้ตอนล่าง ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ว่า ขณะนี้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชายหาดตลอดแนว 200 กิโลเมตร ตั้งแต่ชายหาด อ.หัวหิน ถึง อ.บางสะพานน้อย มีคลื่นสูง 2-4 เมตรพัดเข้าชายฝั่ง โดยเฉพาะอ่าวประจวบฯ ตั้งแต่กองบิน 5 ถึงเขาตาม่อง ล่าย ระยะทาง 8 กิโลเมตร ในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์มีคลื่นสูง 4 เมตรตลอดแนวชายหาด ทำให้น้ำทะเลไหลทะลักข้ามเขื่อนเข้าท่วมผิวจราจรบนถนน ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ต้องปิดกิจการ ส่งผลกระทบกับรายได้ ขณะที่เรือประมงพาณิชย์ ประมงเรือเล็กชายฝั่งกว่า 100 ลำจอดหลบคลื่นลมทำให้ราคาอาหารทะเลบางประเภทปรับราคาสูงขึ้น นอกจากนั้นจากภาวะคลื่นลมแรงทำให้น้ำก้นท้องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจบนที่ภักพวไ้เป็นที่ระลึก และบางส่วนใช้โอกาสในการเล่นโค้ตเซิร์ฟที่บริเวณสะพานคลองบางนางรมโดยไม่สนใจคำเตือนของเจ้าหน้าที่

### สงขลาหวั่นท่วมซ้ำ-ปชป.ของบแก้

จ.สงขลา แม้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลาได้คลี่คลายจนพื้นที่ส่วนใหญ่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ประชาชนในพื้นที่ยังคงมีความกังวลว่าจะเกิดน้ำท่วมซ้ำขึ้นมามากีเนื่องจากยังอยู่ในช่วงฤดูฝนของภาคใต้ อีกทั้งยังมีกระแสข่าวการเคลื่อนตัวเข้ามาของพายุโคติกในภาคใต้ตอนล่างของไทย ทำให้งยังต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ โดยเฉพาะทรัพย์สินที่ยังคงอยู่ในที่สูง และเตรียมเรือไว้สำหรับใช้สัญจรหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขึ้นอีกครั้ง ทั้งนี้ ฝ่ายการเมืองโดยนายถาวร เสนเนียม

และนายชัยวุฒิ ฟ่องแผ้ว อดีต ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เตรียมที่จะเข้ายื่นหนังสือเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแก้ปัญหาอุทกภัยในคาบสมุทรสทิงพระต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอธิบดีกรมชลประทาน เพื่อเร่งรัดโครงการขุดขยายคลองและสร้างประตูระบายน้ำใน 4 โครงการเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในคาบสมุทรสทิงพระ ได้แก่ การขุดลอกคลองและสร้างประตูระบายน้ำคลองระโนด, ขุดขยายคลองโคกทอง-หัวคลอง อ.ระโนด ขุดขยายคลองโรง อ.กระแสสินธุ์ และขุดขยายคลองหนึ่ง อ.สทิงพระ รวมงบประมาณ 1,032 ล้านบาท โดยขอให้เร่งรัดจัดสรรงบประมาณเพื่อให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 โดยจะเดินทางเข้ายื่นหนังสือเร็วที่สุด

### คลื่นถล่มบ้านเรือนพังยับยิบ

ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.สงขลา ออกประกาศเตือนฉบับที่ 19 ว่า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้คลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังแรง ทะเลมีคลื่นปานกลางถึงคลื่นจัด ความสูงของคลื่น 2-4 เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเลระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากลมแรงและคลื่นซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่ 20-23 ธันวาคมนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพบ้านเรือนริมชายฝั่งอ่าวไทยพื้นที่หมู่ 1 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ถูกคลื่นถล่มจนได้รับความเสียหาย ถนนเลียบชายทะเลซึ่งเป็นถนนลาดยางมะตอยเริ่มแตกชำรุดจากความแรงของคลื่น โดยคลื่นลมในอ่าวไทยได้ทวีกำลังแรงขึ้นต่อเนื่องมาตลอด 4 วันที่ผ่านมา ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจนต้องอพยพไปอาศัยอยู่ที่อื่นชั่วคราวจำนวน 52 ครัวเรือน ขณะนี้ก็ยังไม่สามารถกลับมาอยู่ในบ้านของตัวเองได้ จากสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยมีบ้านเรือนของชาวบ้านเกือบสิบหลังคาเรือนที่พังเสียหายจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้แล้ว

นางคนึงนิตย์ อนันต์ ชาวบ้านรายหนึ่งบอกว่า บ้านของตนสร้างอยู่ริมทะเล ขณะนี้พังเสียหายทั้งหลัง พื้นปูนของบ้านพังทลายตัวเพราะคลื่นซัดถล่มต่อเนื่อง ส่วนที่เป็นห้องครัวเริ่มแยกออกจากตัวบ้าน คาดว่าหากคลื่นยังแรงบ้านคงทรุดตัวลงในทะเลแน่ จึงอยากให้ส่วนราชการเร่งช่วยเหลือ

## เปิดแผนปฏิรูป'ลดเหลื่อมล้ำ'

ตั้งหน่วยงานกลางบูรณาการแก้จน

“ฐานเศรษฐกิจ” สัมภาษณ์พิเศษ นาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะคณะกรรมการ (คกก.) ปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ถึงแนวทางปฏิรูปแก้ไข ปัญหาความเหลื่อมล้ำ

ต่อหน้า 02

ข่าวต่อ

เปิดแผน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประเมินจีดีพีปี 2560 จะโต 3.9% และปี 2561 ที่ 4.1% ขณะที่รายงานจากธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) ระบุว่าคนไทยที่อยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนเพียง 10% หรือราว 7 ล้านคน สวนทางกับความเหลื่อมล้ำที่เป็นปัญหาในขณะนี้ ...

แนวทางแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำต้องทำ 3 อย่างไปพร้อมกันคือบุคคล ชุมชน และสังคม ประชาชนต้องยกระดับรายได้โดยเฉพาะเกษตรกรและกลุ่มยากจนให้ยืนบนขาตนเองได้, การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เช่นการพัฒนาธุรกิจชุมชน จัดตั้งกองทุนสำหรับชุมชนและสังคมต้องสร้างความสมดุลมีระบบการดูแลจากส่วนกลางโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เช่นขยายโครงข่ายการคุ้มครอง

ทางสังคม ( Social Safety Net) คกก.ปฏิรูปฯเห็นว่าต้องทำทั้ง 3 ด้านไปพร้อมๆ กันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน คือแข่งขันได้ กระจายประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และจำเป็นต้องตั้ง “หน่วยงานกลาง” ขึ้นมาดูแลด้านปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ทำหน้าที่กำหนดทิศทาง, การบูรณาการการใช้งบประมาณ โครงการและบุคลากรและขับเคลื่อนการดำเนินงาน ติดตามผล, วิจัย และประเมินผลโครงการ

สาเหตุที่ต้องตั้งหน่วยงานนี้ดูง่ายอยู่ปัจจุบันระบบสวัสดิการที่รองรับประชาชนตั้งแต่เกิดจนตายมีถึง 44 สวัสดิการจาก 14 หน่วยงานแต่ถามว่านายก.ได้รับสวัสดิการไปแล้วเท่าไรอย่างไรคำตอบคือตอบไม่ได้เพราะยังไม่เคยมีการทำแบบบูรณาการ หรือเป้าหมายหากไม่สามารถถึงความเหลื่อมล้ำลงได้ (ไทยอยู่อันดับ 3 ของโลก 58% รองจากอินเดีย 58.4% และรัสเซียที่ 74.5%) ถาม

ว่าใครต้องรับผิดชอบ?

“เป็นแนวคิดที่ท่านนายกรัฐมนตรีที่ไปเห็นโครงการที่เมืองจีนในการต่อสู้ความยากจนประกอบกับคกก.ปฏิรูปฯเราก็กำลังคิดเรื่องนี้อยู่พอดีส่วนรูปแบบองค์กรจะเป็นอย่างไร เมื่อนำเสนอแล้วต้องรอท่านเคาะ โดยองค์กรนี้จะอยู่ตรงกลางคอยประสานงาน ดูว่าปัญหาอยู่ตรงไหนและเอาหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาช่วยดูแลแก้ปัญหา”

3กลุ่มเป้าหมายเกษตร-แรงงาน

กลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกร คนจนเมือง ผู้สูงอายุ และคนทุพพลภาพ โดยจะมีการประเมินทั้งตัวรายได้และทรัพย์สินโอกาส สิทธิความยุติธรรมความต้องการที่อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือ กลับมาวางนโยบายเพื่อให้ตอบโจทย์ตรงกับสิ่งที่ต้องการ ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 กลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกร (11 ล้านคน) แรงงาน (12 ล้านคน) และกลุ่มเอสเอ็มอี (8 ล้านคน) รวม 30 ล้านคน

นายกอบศักดิ์ ยกตัวอย่างแนวทางปฏิรูปในแต่ละกลุ่ม กลุ่มเกษตรกรก็โดยการเพิ่มผลผลิตปรับเปลี่ยนการผลิต ไปสู่การทำเกษตรทฤษฎีผสมผสาน ทำโครงการเรื่องน้ำถ้ามีน้ำรายได้จะเพิ่ม 2.5 เท่าเพราะทำเกษตรได้ 3 รอบ การทำวิจัยที่กินได้และจับต้องได้คืองบประมาณในการทำวิจัยต้องเน้นวิจัยเพื่อแก้ปัญหาปากท้องของชาวบ้าน

กลุ่มแรงงาน แนวทางจะทำเรื่องโอกาสการศึกษาการพัฒนา ด้านทักษะในอนาคตรัฐจะเปิด “ศูนย์เทรนนิ่ง” ขึ้นศูนย์นี้จะดูในเรื่องความต้องการใหม่ๆของเศรษฐกิจคืออะไร หลังจากได้ข้อมูลทางศูนย์จะเป็นคนวาง

หลักสูตรและให้ใบประกอบฝึกทักษะดูแลให้ตรงกับที่เศรษฐกิจต้องการ เช่น การดูแลผู้สูงอายุ ที่หาแรงงานที่มีทักษะเฉพาะด้านนี้ยังไม่มี, เรื่องของระบบรางวัลงานอาชีพ, ส่วนกลุ่มเอสเอ็มอีปัจจุบันโชว์ห่วยยังมีปัญหาถูกกดดันจากบริษัทขนาดใหญ่ขนาดครัวเรือนก็จะทำโครงการต่างๆเพื่อให้เอสเอ็มอีได้รับการดูแลได้รับการส่งเสริมให้สามารถแข่งขันได้

เดินหน้าเฟส 2,3 ช่วยคนจน

ส่วนความคืบหน้าโครงการสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย นายกอบศักดิ์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการและกระทรวงการคลังกำลังเดินหน้าโครงการเฟส 2, 3 ต่อ โดยเฟส 2 จะทำในเรื่องของการเทรนนิ่งที่จะผูกกับสวัสดิการที่รับการฝึกอาชีพต่างๆ

“เรื่องนี้คลังกำลังตัดสินใจอยู่แต่แนวคิดคือตอนนี้เรามีโครงสร้างใหม่คือให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการกระจายสวัสดิการไปสู่พี่น้องโดยตรง ในอนาคตเราก็จะเอาสวัสดิการหลายสิบบอย่าง กำลังคิดว่าจะเอาส่วนไหนมาใส่ในบัตรนี้บ้างขณะเดียวกันจะมีเงื่อนไขเรื่องของการฝึกอาชีพต่างๆ ■



“เกษตรกรและคนจนต้องยืนบนขาตนเองได้”

△ กอบศักดิ์ ภูตระกูล

# ครม.ปล่อยกู้SMEs2.45แสนล้าน

นายสมชาย หาญ-หิรัญ รมช.อุตสาหกรรมเปิดเผยว่า เพื่อเป็นของขวัญสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่ประชุม ครม.อนุมัติแพ็คเกจใหญ่สำหรับเอสเอ็มอีรวม 2.45 แสนล้านบาท แบ่งเป็น 3 โครงการที่รัฐจะชดเชยดอกเบี้ยวงเงิน 80,000 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

1.โครงการฟื้นฟูและเสริมศักยภาพ SMEs วงเงิน 10,000 ล้านบาท เน้นกลุ่มผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาทางการเงิน และการเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างวงเงิน

อุดหนุนสูงสุด 1 ล้านบาท ระยะเวลาชำระหนี้สูงสุด 10 ปี ยื่นกู้ผ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่ 1,000 หน่วยของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และ SFIs โดยขอใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวพระราชบัญญัติ 8,000 ล้านบาท และกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2,000 ล้านบาท

2.โครงการ Local Economy Loan สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (ของ ธพว.) วงเงิน 50,000 ล้านบาท เน้นกลุ่มเอสเอ็มอีในเศรษฐกิจชุมชน อาทิ เกษตรแปรรูป ท่องเที่ยว



สมชาย หาญหิรัญ

และชุมชน เป็นต้น กู้สูงสุด 5 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำ 3% ดงที่ 3 ปี บสธ.ค้ำประกัน ผ่อนนาน 7 ปี ยื่นกู้ผ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่ 1,000 หน่วยของ ธพว. ชดเชยดอกเบี้ย 3 ปี รวม 3,000 ล้านบาท

3.Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft Loan) เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2 ของ ธ.ออมสิน วงเงิน 20,000 ล้านบาท เน้นผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม 10 S-Curve กู้สูงสุด 15 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำ 4% ดงที่ 7 ปี ผ่อนนาน 7 ปี กู้ผ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่ 1,000 หน่วยของ ธพว. SFIs และ ธนาคารพาณิชย์ ชดเชยดอกเบี้ย 7 ปี

“ทั้ง 3 โครงการรวมกัน คาดว่าจะสามารถสร้างงานได้ 1.67 แสนราย เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ 3.7 แสน

ล้านบาท ขณะที่รัฐจะชดเชยดอกเบี้ยส่วนต่างให้กับสถาบันการเงินเฉลี่ยปีละ 1,300 ล้านบาท”

อีกส่วน คือ โครงการ stronger together สินเชื่อสนับสนุนกลุ่ม SMEs ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่จะดำเนินการในปี 2561 ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 20,000 ล้านบาท ธ.ก.ส. วงเงิน 95,000 ล้านบาท ธนาคารออมสิน วงเงิน 45,000 ล้านบาท และธนาคารเอ็กซิมแบงก์ วงเงิน 5,000 ล้านบาท รวม 165,000 ล้านบาท ■



จากห้องสู่ห้าง - งานวิจัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรืออยู่แต่บนหิ้งอีกต่อไป ปีนี้ "สวทช." จึงโชว์ผลงานวิจัยที่นำมาสร้างรายได้ที่ 1,961 ล้านบาท สูงกว่าที่ตั้งเป้าไว้ที่ 1,830 ล้านบาท

## 'สวทช.' เสริมแกร่งธุรกิจ เร่งแปลงงานวิจัยทำเงิน

"สวทช." โชว์ผลงานวิจัยปี'60 สร้างรายได้ 1,961 ล้านบาท ย้ำแผนปีหน้า ขุนวัตกรรม 5 กลุ่ม "อาหาร-ระบบขนส่ง-สุขภาพ-เคมีชีวภาพและเกษตร" สานต่อโปรแกรม ITAP พร้อมเดินหน้าผลิตภัณฑ์ "เศรษฐกิจชีวภาพ"

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวถึงผลงานในปี 2560 ว่า มีการยื่นขอจดสิทธิบัตร 301 รายการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์ 255 โครงการ ให้กับ 311 หน่วยงาน สร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมมูลค่า 27,546 ล้านบาท และเกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของภาคการผลิตและบริการ 9,456 ล้านบาท และสร้างรายได้จากการวิจัยถึง 1,961 ล้านบาท เกินเป้าที่วางไว้ที่ 1,830 ล้านบาท

โดยมีผู้ขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยีกว่า 306 รายการ ส่วนการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย

และพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรม 300% ปีนี้มีการรับรอง 385 โครงการ มูลค่า 1,299 ล้านบาท

และโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP ที่ส่งผู้เชี่ยวชาญไปทำงานร่วมกับผู้ประกอบการยังเติบโตต่อเนื่องในปีนี้มี 1,551 โครงการ มูลค่าผลกระทบ 2,573 ล้านบาท และตั้งเป้าจะทำให้ได้ 3,000 โครงการต่อไป

"ภาครัฐให้ออกโอกาส และมีกลไกด้านภาษี รวมทั้งมีการกระตุ้นจากทุกภาคส่วนให้สนใจเรื่องนวัตกรรม ทั้งโครงสร้างพื้นฐานของ สวทช.ก็ดีขึ้น ทำให้เกิดการร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย และบริการด้านเทคนิค ภาคเอกชนจึงไม่ต้องใช้บริการจากต่างประเทศ ซึ่งไม่ใช่แค่ค่าใช้จ่ายถูกกว่า แต่ยังมีระยะเวลา ถือเป็นผลพลอยได้ที่ยังไม่คำนวณ"

สำหรับทิศทางปีหน้า สวทช.จะนำความรู้จากศูนย์วิจัยแห่งชาติ ได้แก่ องค์ความรู้ด้านชีววิทยาศาสตร์, วัสดุศาสตร์ นาโนเทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อ

สนับสนุน 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.อาหาร เพื่ออนาคต 2.ระบบขนส่งสมัยใหม่ 3.การสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย 4.เคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ และ 5.นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน เพื่อช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ

และปรับปรุงระบบ สวทช.ให้มีความคล่องตัวในการร่วมมือกับภาคเอกชน ชุมชน และสังคม รวมถึงเพิ่มการฝึกอบรม โดยมุ่งเน้นไปที่คนรุ่นใหม่หรือทายาทเกษตรกรเพื่อให้เกิดเกษตรกรกรรมสมัยใหม่ ใช้องค์ความรู้ทางดิจิทัลและการเกษตรมารวมกัน เพื่อให้เกิดความเฉพาะและยั่งยืน

และกำลังหารือกับรัฐบาล ซึ่งเรื่องที่ สวทช.อยากผลักดัน คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (bio economy) โดยเก็บพันธุ์พืช สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ไว้เป็นธนาคาร เพื่อป้องกันเมื่อมีการเสื่อมสภาพหรือกลายเป็นพันธุ์ เป็นสิ่งพื้นฐานที่ประเทศไทยควรเริ่มลงทุน เชื่อว่าจะทำให้ไทยเป็นฐานสำคัญของโลก เช่นเดียวกับธนาคารจุลินทรีย์ที่ สวทช.ทำร่วมกับรัฐบาล ปัจจุบันเป็นอันดับ 6 ของโลก เพื่อให้เกิดการศึกษาดีเอ็นเอและจีโนม นำมาเพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิต เช่น ยาสมุนไพรไปแทนที่ยาจากสารเคมี เป็นต้น ส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งเป้าว่าต้องมีถึง 5 เท่า โดยปีนี้ทำได้ 4 เท่า คาดว่าปีหน้าจะเป็น 4.5 เท่า

ด้าน ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) เสริมว่า สมุนไพรตอบโจทย์ประเทศได้เยอะ โดยเฉพาะนำไปใช้แทนยาปฏิชีวนะ ทำให้ไม่มีสารตกค้างในสัตว์หรือคน แต่ปัจจุบันสมุนไพรที่ทำขายยังไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพหรือตรวจสอบย้อนกลับได้ จึงเป็นสิ่งที่ไม่โอเคต้องโฟกัสเพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลให้ได้มากที่สุด และนำมาใช้ประโยชน์มากขึ้น โดยดูจากแนวโน้มต่างประเทศที่สมุนไพรมีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อย ๆ แต่ในไทยยังนำมาใช้ได้น้อยมาก และยังไม่มีความมาตรฐาน



# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/ไอซีที

วันที่: พุธที่ 21 - อาทิตย์ 24 ธันวาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 5003

หน้า: 20(ขวา)

Col.Inch: 56.62

Ad Value: 76,437

PRValue (x3): 229,311

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'สวทช.'เสริมแกร่งธุรกิจเร่งแปลงงานวิจัยทำเงิน

“เรามีสมุนไพรมากมาย แต่ไม่มีวิธีทำให้  
เสถียร ต่างประเทศ เช่น สหรัฐ, ญี่ปุ่น,  
ออสเตรเลีย จัดไปหมดแล้ว ดังนั้น  
ไทยต้องพาสสมุนไพรรดับโลกให้ได้  
โดยกองทัพแผนไทยอยากให้เรา  
พาสสมุนไพโรยแบบบัวบก, ขมิ้นชัน  
เป็นต้น ปีต่อไปจะเน้นมากขึ้น ครม.  
กำลังพิจารณาอาจแทรกเป็นงบกลาง  
แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะได้เท่าไร เพราะต้อง  
มีการคุยกับนาโนเทคโนโลยี เป็นโปรเจกต์  
ใหญ่ที่ต้องร่วมมือหลายฝ่าย ปีที่ผ่านมา  
ไบโอเทคมีงบฯ 800 ล้านบาท การ  
จัดการทุกอย่าง เช่น มีข่าวสำหรับผู้ช่วย  
เบาหวาน เป็นต้น”

## กระบี่ลุยปาล์มแปลงใหญ่ ยื่น 7 ข้อเรียกร้องรัฐช่วย

กระบี่ลุยเกษตรแปลงใหญ่ รวมสมาชิกปาล์มนำมันอ่าวลึก 281 ราย พื้นที่กว่า 3 พันไร่

นายพันศักดิ์ จิตรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีโครงการเกษตรแปลงใหญ่โดยให้เกษตรกรประเภทเดียวกันร่วมกันสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อประโยชน์ทางคุณภาพและราคาของผลผลิตนั้น ที่อำเภออ่าวลึก ซึ่งมีตนเป็นประธานศูนย์เกษตรแปลงใหญ่ตั้งอยู่ที่ 33/2 หมู่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก ขณะนี้มีสมาชิกจำนวน 281 คน มีพื้นที่ทำสวนปาล์มจำนวนกว่า 3,000 ไร่ และยังรับสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ส่วนโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่ให้ความร่วมมือกับโครงการโดยการรับซื้อผลปาล์มสดในราคาพิเศษกว่าปกติ กก.ละ 40-50 สตางค์ กรณีสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ นำผลปาล์มสดที่สุดที่ไม่รดน้ำ พันหัวทะลายน้ำหนักทะลายน้อยไม่เกิน 2 เซนติเมตร มาขายที่โรงงานมี 3 แห่ง คือ โรงงานของบริษัท ยูนิวานิชปาล์ม จำกัด โรงงานของบริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด ตั้งอยู่

หมู่ 2 ต.อ่าวลึกใต้ และบริษัท สยามโมเดิร์นปาล์ม จำกัด ตั้งอยู่ หมู่ 2 ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก

“ประโยชน์ของโครงการเกษตรแปลงใหญ่ คือสมาชิกจะได้รับการอบรมเรื่องบัญชีเรื่องปุ๋ยที่มีคุณภาพและราคาถูกกว่าท้องตลาด และเรื่องการจัดการสวนปาล์ม ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร หรือศปก.ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

ประธานสภาเกษตรกรกล่าวต่อว่า ขณะนี้ชาวสวนปาล์มเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการ 7 ข้อคือ 1. เร่งขายน้ำมันในสต็อก 2. ใช้ผสมน้ำมันเตาเป็นพลังงานผลิตไฟฟ้าที่กระบี่ 3. ให้รับซื้อปาล์มตามคุณภาพไม่ใช่แบบคละ 4. ให้รัฐควบคุมการนำเข้าถั่วเหลือง 5. ควรใช้เพื่อพลังงานทดแทนเช่นไบโอดีเซลเป็นพลังงานไฟฟ้า 6. รัฐควรเรียกให้บริษัทรถยนต์ออกแบบให้รถสามารถใช้น้ำมันไบโอดีเซลชนิด BIO ได้ และ 7. ให้รัฐรับซื้อน้ำมันปาล์มในสต็อกจำนวน 1 แสนตันมาทำน้ำมันบรรจุขวดเพื่อบริโภคใช้ในครัวเรือน ■